

# บาสกิ้น-รีอบบีนส์ มอบโอกาสแก่แฟนคลับสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลเพื่อลุ้นสุดยอดประสบการณ์สุดพิเศษ

## พิเศษ



กรุงเทพฯ-(Marketwired)-12 มิ.ย. 2558

ร่วมชิงโชคและฉลองให้กับการเดินสายช่วงฤดูร้อนของสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับบาสกิ้น-รีอบบีนส์ หลากหลายความอร่อยของรสชาติไอศกรีมชั้นยอด

บาสกิ้น-รีอบบีนส์ ร้านไอศกรีมที่มีเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้ประกาศถึงรายการส่งชิงโชคร่วมกับพันธมิตรอย่าง สโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล (LFC) หนึ่งในสโมสรฟุตบอลที่มีชื่อเสียงและมีประวัติศาสตร์อันยาวนานที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งการชิงรางวัลจะมอบให้แฟน ๆ ในประเทศไทยได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมสุดยอดประสบการณ์แฟนคลับ LFC ระหว่างการทัวร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของสโมสรที่จะมาถึงในฤดูร้อนนี้ และยังเป็นการร่วมฉลองให้แก่ บาสกิ้น-รีอบบีนส์ ที่มีความหลากหลายของรสชาติไอศกรีมแสนอร่อย และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ภายในร้าน อาทิ ไอศกรีมเค้ก ฟรีแพค เครื่องดื่ม และท็อปปิ้ง

เริ่มตั้งแต่วันที่ ถึง วันที่ 30 มิถุนายน ลูกค้าบาสกิ้น-รีอบบีนส์ ในประเทศไทย สามารถเข้าร่วมการชิงรางวัลโดยเขียนชื่อที่อยู่หลังใบเสร็จ เมื่อซื้อ Signature Sundae หรือมียอดชำระอย่างน้อย 150 บาท ที่ร้านบาสกิ้น-รีอบบีนส์ ผู้โชคดีจะได้รับรางวัลเป็นตั๋วเดินทางไป กลับกรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย สำหรับ 2 ท่าน พร้อมที่พักโรงแรมสามคืน บัตรเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีม LFC และ Malaysia XI 2 ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ บัตรเข้าชมการฝึกซ้อมของ LFC จำนวน 2 ใบ และบัตรสุดพิเศษที่จะได้เข้าร่วม Meet & Greet กับผู้เล่นของ LFC

“ในฐานะที่บาสกิ้น รีอบบีนส์ ได้เป็นพันธมิตรทางการตลาดและเป็นไอศกรีมอย่างเป็นทางการสำหรับสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล เรารู้สึกภูมิใจที่จะให้แฟน ๆ ของเราในประเทศไทยได้มีโอกาสที่จะได้รับรางวัลสุดยอดประสบการณ์แฟนคลับของ LFC” คำกล่าวของ Celia Ho ผู้จัดการฝ่ายการตลาดภาคพื้น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ บาสกิ้น-รีอบบีนส์ “เรารอมอบโชคแก่แฟนคลับของบาสกิ้น-รีอบบีนส์และ LFC ในประเทศไทย เพื่อเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตกับประสบการณ์ฟุตบอลเมื่อทีมได้มาเยือนกรุงกัวลาลัมเปอร์ในเดือนกรกฎาคมนี้”

ในปี พ.ศ. 2556, Dunkin' Brands Group, Inc. (NASDAQ: DNKN) บริษัทแม่ของ ดังกิ้น โดนัทส์ และบาสกิน-ร็อบบิ้นส์ ประกาศความร่วมมือทางการตลาดเป็นเวลา 3 ฤดูกาล กับ LFC เพื่อรองรับการขยายตัวทั่วโลกของแบรนด์ ดังกิ้น โดนัท และบาสกิน-ร็อบบิ้นส์ ภายใต้ข้อตกลง ดังกิ้น โดนัทจะเป็นพันธมิตรเครื่องดื่มกาแฟ ชาและเบเกอรี่อย่างเป็นทางการสำหรับ LFC และบาสกิน-ร็อบบิ้นส์ เป็นพันธมิตรไอศกรีมอย่างเป็นทางการ ความร่วมมือนี้จะช่วยให้ทั้งกลุ่มดังกิ้นแบรนด์ และ LFC ได้มีส่วนร่วมร่วมกับแฟน ๆ ของพวกเขาทั่วโลกผ่านโปรแกรมชั้นร่วมกัน ผ่านโฆษณา ดิจิตอลและสิ่งพิมพ์ และการปรากฏตัวในการเดินสายช่วงก่อนเปิดฤดูกาล

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบาสกิน-ร็อบบิ้นส์ สามารถติดตามได้ที่ Facebook ที่เพจ baskinrobbinsthailand

ตราบริษัท

<http://release.media-outreach.com/i/Download/3094>

เกี่ยวกับบาสกิน-ร็อบบิ้นส์

บาสกิน-ร็อบบิ้นส์ ร้านไอศกรีมที่มีเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้สร้างสรรค์และพัฒนาไอศกรีมพรีเมียม ไอศกรีมเค้กที่ไซส์ที่ถูกต้องผู้บริโภค และเครื่องดื่มนานาชนิด พร้อมคุณภาพบริการกว่า 7,500 สาขาในเกือบ 50 ประเทศ บาสกิน-ร็อบบิ้นส์ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2488 โดยผู้ชื่นชอบไอศกรีมทั้ง 2 ท่าน จนนำไปสู่การสร้างสรรค์ไอศกรีมมากกว่า 1,200 รสชาติ และเมนูแสนอร่อยอีกมากมายหลากหลายชนิด บาสกิน-ร็อบบิ้นส์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ Canton, Mass. ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท Dunkin' Brands Group, Inc. (NASDAQ: DNKN) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เยี่ยมชมได้ที่ [www.BaskinRobbins.com](http://www.BaskinRobbins.com)

เกี่ยวกับสโมสรฟุตบอล ลิเวอร์พูล

สโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล ก่อตั้งในปี พ.ศ.2435 เป็นหนึ่งในสโมสรฟุตบอลที่มีชื่อเสียงและมีประวัติศาสตร์อันยาวนานที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เคยชนะเลิศการแข่งขันสำคัญๆ ได้แก่ แชมป์ลีก 18 สมัย, เอฟเอคัพ 7 ครั้ง, ลีกคัพ 8 ครั้ง, ยูโรเปียนคัพ 5 ครั้ง, ยูฟ่าคัพ 3 ครั้ง, ยูโรเปียนซูเปอร์คัพ 3 ครั้ง และแชรตีชีลด์ 15 ครั้ง

ในฐานะที่เป็นธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม สโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลมีความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมที่แสนยาวนาน ที่มีบทบาท และส่งผลต่อสังคมในวงกว้าง ทางมูลนิธิสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมซึ่งเป็นที่ยอมรับและได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย ได้ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กและผู้ใหญ่ ทั้งในและต่างประเทศ โดยการใช้ฟุตบอลและพลังของตราสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลในการมอบโอกาส แรงบันดาลใจแก่เขาเหล่านั้น และได้รับรางวัล Community Mark จาก Business In The Community

สโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลเป็นแบรนด์ระดับโลกและทำงานร่วมกับพันธมิตรทางการค้าชั้นนำทั่วโลก เพื่อเพิ่มให้โอกาสทางการค้าได้อย่างไร้คู่แข่ง

ข้อมูลการติดต่อ

ติดต่อ:

Brian W. Witte  
Ruder Finn Asia  
+65-6336-5753  
witteb@runderfinnasia.com

Cherry Lui  
Ruder Finn Asia  
+65-6336-0729  
luic@runderfinnasia.com